



▶ เยาวชนคนสร้างอนาคต-ระยะที่ 2

กุมภาพันธ์ 2566

▶ ภาพรวมโครงการ



องค์กรคู่งานหลัก

- ▶ กระทรวงแรงงาน
- ▶ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ▶ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย รวมถึงสมาคมภาคธุรกิจ
- ▶ องค์กรลูกจ้าง
- ▶ สถานประกอบการ ชุมชน และสมาคมต่างๆ ที่ทำงานร่วมกับเยาวชน



ผู้สนับสนุนโครงการ

มูลนิธิสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด



ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

กันยายน พ.ศ. 2565 – ธันวาคม พ.ศ. 2566



กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนชายและเยาวชนหญิง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส



พื้นที่เป้าหมาย

ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดระยอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา เป็นหลัก

▶ ความเป็นมาของโครงการ

วิกฤตโควิด-19 นำมาซึ่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อเยาวชนในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง ทำให้เกิดภาวะชะงักงันของตลาดแรงงานสำหรับเยาวชนหลายต่อหลายครั้ง เยาวชนต้องประสบปัญหาการหยุดชะงักทางการศึกษาและการฝึกอบรม การหยุดชะงักทางการทำงานเนื่องจากขาดงาน การลดลงของชั่วโมงการทำงาน และรายได้ รวมถึงคุณภาพการจ้างงานที่เสื่อมถอยและความยากลำบากทั้งในการเข้าสู่ตลาดแรงงานและการย้ายงานในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่อนคลายนลงในช่วงปลายปี พ.ศ. 2565 ตลาดแรงงานในประเทศไทยจึงกำลังเดินหน้าเข้าสู่สภาวะฟื้นฟูกำลังอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามกระบวนการฟื้นฟูดังกล่าวนี้ก็อาจได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบโลกเช่น ราคาอาหารและพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น หรือสภาวะเงินเฟ้อเป็นต้น ผลการสำรวจตลาดแรงงานของโอเอสไอในประเทศไทยพบว่า อัตราการจ้างงานเยาวชนชายและเยาวชนหญิงลดลงร้อยละ 7 ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 ทำให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น 3 จุดร้อยละสำหรับเยาวชนทั้งชายและหญิง ทำให้ตัวเลขการว่างงานขยับขึ้นเป็นร้อยละ 6 และ 8 ตามลำดับ

ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 กลุ่มเยาวชน (อายุ 15-24 ปี) ในประเทศไทยเป็นแรงงานกลุ่มเปราะบาง แม้ระดับการเข้าถึงการศึกษาจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ปัญหาด้านความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะที่เยาวชนมีกับทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานยังคงปรากฏชัด เมื่อคำนึงถึงความต้องการทักษะและความสามารถที่สูงขึ้นในการให้บริการในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทั้งจากภาครัฐและผู้ให้บริการพัฒนาทักษะแรงงาน รวมถึงปัจจัยเสี่ยงในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและโลกแห่งการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป การยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในการให้บริการจึงจำเป็นต้องอย่างต่อเนื่อง การรับมือกับความท้าทายทั้งหลายที่เยาวชนต้องเผชิญ และเพื่อเชื่อมต่อยาวชนเข้ากับตลาดแรงงาน เพราะความท้าทายเหล่านี้ทำให้เกิดอุปสรรคนานัปการในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของเยาวชนและทำให้เยาวชนจำนวนมากไม่ได้รับโอกาสในการหางานทำ

▶ วัตถุประสงค์ของโครงการ

ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากมูลนิธิสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โอเอสไอได้ดำเนินโครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต-ระยะที่ 2 เพื่อให้การสนับสนุนทั้งเยาวชนหญิงและชายที่ด้อยโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้วยการจัดการฝึกอบรมทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การฝึกอบรมทักษะในการทำงาน การแนะแนวอาชีพและการจัดหาแหล่งฝึกงานหรือตำแหน่งงาน

การดำเนินโครงการตั้งอยู่บนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนอย่างรอบด้านและเป็นระบบเพื่อให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมและจำเพาะต่อปัญหาหรืออุปสรรคที่เยาวชนแต่ละเพศต้องเผชิญ โดยเป้าหมายของโครงการเป็นไปตามแนวทางของ UN Global Initiative on Decent Jobs for Youth ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

พัฒนาความรู้และทักษะในการทำงาน และยกระดับการเข้าถึงตลาดแรงงานสำหรับเยาวชนด้อยโอกาส

โครงการมีความมุ่งหมายที่จะจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการหางานและฝึกฝนทักษะอาชีพเฉพาะทางให้กับเยาวชนก่อนการทำงานจริง โดยครอบคลุมกลุ่มเยาวชนพิการ รวมถึงการให้บริการจัดหางานเพื่อช่วยเหลือในการหาตำแหน่งงานหรือโอกาสที่จะได้เรียนรู้บนฐานการทำงาน โดยหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ จะถูกคัดเลือก ปรับปรุงและดำเนินการภายใต้คำแนะนำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับชาติ โดยคำนึงถึงการจัดลำดับความสำคัญทั้งในเชิงพื้นที่และภาคส่วนทางธุรกิจ นอกจากนี้การฝึกอบรม จะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างขีดความสามารถและทักษะทางสังคมเพื่อสร้างความมั่นใจ ความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ในขณะที่เดียวกันโครงการก็จะจัดบริการด้านการหางานให้แก่เยาวชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดตลาดนัดแรงงาน การแนะแนวอาชีพ การสนับสนุนด้านการหาตำแหน่งงานและประสบการณ์ในการเรียนรู้บนฐานการทำงาน โดยเป็นความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย สถานประกอบการ สหภาพแรงงานองค์กรลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นต้น

เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรในการให้บริการจัดหางานและการพัฒนาทักษะอาชีพ

โครงการจะมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงกระทรวงและหน่วยงานราชการต่างๆ ในการประเมินและทบทวนความรู้ในระดับองค์กร มาตรการต่างๆ ในการขยายการให้บริการ รวมถึงอุปสรรคต่างๆ ที่กีดกันเยาวชนในการเข้าถึงบริการจัดหางานและการฝึกอบรมดังกล่าว หลังจากนั้นโครงการจะเลือกสนับสนุนกิจกรรมนำร่องที่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจและความรับรู้ รวมถึงมาตรการบางมาตรการ เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถขององค์กรและแนวทางการให้บริการด้านการจัดหางานและการพัฒนาทักษะการทำงานของเยาวชน ให้ความสอดคล้องกันโดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งโครงการจะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรฝึกอบรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเยาวชนเป้าหมายและให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมุ่งหมายที่จะปรับปรุงและยกระดับคุณภาพหลักสูตรที่มีอยู่รวมถึงมาตรฐานทักษะในการทำงานให้สูงขึ้น นอกจากนี้โครงการจะอาศัยการมีส่วนร่วมและการเจรจากับองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโครงการเพื่อสร้างโอกาสในการจ้างงานและโอกาสในการเรียนรู้บนฐานการทำงานให้แก่เยาวชน

องค์กรประกอบต่างๆ เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานเยาวชนซึ่งรวมถึงเยาวชนพิการ โดยอาศัยการพัฒนาทักษะ ความรู้และสมรรถนะต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน หางานและรักษา งาน รับมือกับความเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมสำหรับภูมิทัศน์การทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว การดำเนินโครงการจะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในพื้นที่และองค์กรคู่งาน ได้แก่

1. กระทรวงแรงงาน ผ่านกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
2. สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และสมาคมภาคส่วนธุรกิจ
3. องค์กรลูกจ้าง
4. สถานประกอบการ ชุมชนและสมาคมต่างๆ ที่ทำงานร่วมกับเยาวชน

Photos
© ILO/Jittima Srisuknam
© ILO/Kawita Niwatananun
© Chitralada Technology Institute

© International Labour Organization 2023

▶ ข้อมูลเพิ่มเติม:

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กิมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทร: +662 288 1234 (กด 1 สำหรับ โอเอสไอ)
แฟกซ์: +662 280 1735
อีเมล: BANGKOK@ilo.org
เว็บไซต์: ilo.org/Thailand

